



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ส่วนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ต่อ ๑๕๐๖
ที่ นร ๐๒๒๐.๐๒/ว ๕๖๓ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน”

เรียน ปชส. ผู้แทนภาค ๑ - ๘ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด

ด้วย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) เห็นชอบให้จัดกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน” ในวันจันทร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเมย์แพร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของประเทศได้สื่อสารทิศทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชนของประเทศที่มีประสิทธิภาพ และชี้แจงแนวทางการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ต่อประเด็นที่ทันต่อสถานการณ์ (ID-IA-IR Chat) ภายใต้นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ให้แก่ปลัดกระทรวง โฆษกกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ ดังนั้น อปส. ในฐานะเลขานุการ กปช. จึงมอบหมายให้ ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมฯ ด้วยวิธีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ที่ตั้งของ ส.ปชส. โดยจัดสรรงบประมาณสำหรับบริหารจัดการในการประชุม ให้ ส.ปชส. ทั้ง ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

สนผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กปช. ร่วมกับ สนช. ในฐานะหน่วยจัดกิจกรรมร่วม จึงขอเชิญท่าน ในฐานะ ปชส. ผู้แทนภาค ๑ - ๘ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน” ผ่านระบบออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน Webex โดยใช้ URL : <https://rb.gy/zvokmb> และระบุ Access Code : ๑๗๕ ๖๖๒ ๐๑๕๑ ในวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. เพื่อเตรียมการสำหรับการจัดกิจกรรมฯ และการจัดประชุมออนไลน์ ณ ที่ตั้งของ ส.ปชส. ในวันจัดกิจกรรมฯ โดยขอให้ท่านสื่อสารข้อมูลการเตรียมการไปยัง ส.ปชส. ในภาคของท่านต่อไป ทั้งนี้ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม ในวันและเวลาดังกล่าว

(นางเรือนเพ็ชร แหลมทองมงคล)

ร.ผอ.สนผ.



สำหรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ระเบียบวาระการประชุม